




สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

30 พฤศจิกายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย</p> <p>ชวนคนไทยลดโรค NCDs</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คนที่ 1 กล่าวในการเป็นประธานประชุมกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 8/2567 ว่า การสร้างความตระหนักให้คนไทยเห็นความสำคัญของการป้องกันกลุ่มโรคไม่ติดต่อหรือ NCDs เป็นประเด็นที่ สสส. ขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่ายจนเป็นที่ยอมรับ สอดคล้องกับนโยบาย สร. ที่ต้องการให้คนไทยตระหนักการป้องกันโรค โดยเฉพาะการเลือกรับประทานคาร์โบไฮเดรต หรือ "คาร์บ" ที่ต้องพอดี ซึ่งหารือกับ สสส. เดินหน้าขับเคลื่อนร่วมกับ สร. ในการสื่อสารรณรงค์ ทั้งการเลือกทานอาหาร ออกกำลังกาย การดื่มเหล้า บุหรี่ รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้า หากสังคมตระหนักและเข้าใจจะช่วยลดการบริโภคได้</p> <p>นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า ในปี 2568 จะเน้นขยายการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับท้องถิ่น เพื่อวางแผนต่อยอดขับเคลื่อนลดอัตราการเจ็บป่วย พิการ เสียชีวิตระดับพื้นที่ จากการวิเคราะห์ฐานข้อมูล 10 อันดับจังหวัดที่มีอายุคาดเฉลี่ยน้อยที่สุดในประเทศไทย พบว่า โรค NCDs เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิต ซึ่ง สสส. จะนำมาเป็นข้อมูลในการวางแผนการทำงานร่วมกับ สร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดพื้นที่และจังหวัดนำร่องและสร้างกลไกขับเคลื่อนแผน เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่ระดับจังหวัดลงไปถึงระดับหมู่บ้าน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, สยามรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ)</p> <p>-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์วิจัยวิศวกรรมชีวเวช คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการประจำปี 2024 "เปิดยุทธการดับเบาหวาน" มุ่งสร้างความตระหนักและแนวทางจัดการปัญหาโรคเบาหวานอย่างยั่งยืน โดยอภิเขตความก้าวหน้าของ "หวานน้อย" แพลตฟอร์มการแพทย์แม่นยำสูงที่พัฒนาโดยทีมนักวิจัยคนไทย เพื่อยกระดับการดูแลผู้ป่วยเบาหวานครบวงจรด้วยนวัตกรรมสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการป้องกันและคัดกรองด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจากลมหายใจแบบไม่รุกรานและระบบ AI วิเคราะห์ความเสี่ยง ด้านการวินิจฉัยผ่านระบบ Telemedicine พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรมและไมโครไบโอม และด้านการรักษาด้วยนวัตกรรมเฉพาะทางอย่างระบบนำส่งอินซูลิน แผ่นปิดแผล และแผ่นรองเท้าป้องกันแผลกดทับที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี 3D Printing มุ่งหวังยกระดับการดูแลผู้ป่วยเบาหวานของไทยให้ทัดเทียมระดับโลก คาดว่าจะพัฒนาแล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้ในปี 2570</p> <p>-นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ถอดรหัสเบาหวานโลก: สถานการณ์วิกฤตสู่การรับมือเชิงรุกเพื่อคนไทย" ระบุคนไทยป่วยเบาหวานกว่า 3 ล้านคน ห่วงคนไม่รู้ตัวว่าป่วย ย้ำความสำคัญ รמת.พานัน คาร์บ ควรจำกัดปริมาณไม่ให้เกินร้อยละ 20 ของพลังงานต่อวัน ผลลัพธ์จากการนับคาร์บ คือ รวม.สร.และคนใกล้ตัว น้ำหนักลดลง อสม. บางพื้นที่ น้ำหนักลดลงกว่า 10 กิโลกรัม การปรับการกินจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก การป้องกันสำคัญที่สุด เพราะการรักษาผู้ป่วยเบาหวานในแต่ละปีสูงมาก จึงต้องชวนกันไม่เป็นเบาหวาน</p>	
<p>สร.-กก.เปิดห้องเที่ยวสุขภาพดีล้านนา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, thailandplus, TNN, hfocus, linetoday, Chiangmainews)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงาน "ห้องเที่ยวสุขภาพดี รวมพล 100 ร้าน มาตรฐานสาธารณสุข ล้านนา R1" ที่ช่วงประตูท่าแพ จ.เชียงใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพและบริการทางการแพทย์ โดยต่อยอดจากธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์แผนไทยที่เป็นจุดแข็ง โดยเฉพาะในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และภาคเหนือตอนบน ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและมีศักยภาพด้านสุขภาพและการท่องเที่ยวสูง ซึ่งงานในวันนี้จะช่วยยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการและร้านค้าให้สามารถตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของนักท่องเที่ยวและ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้สมุนไพรในท้องถิ่นเป็นวัตถุดิบเพื่อปรุงอาหารเป็นยา ช่วยเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่ภาคเหนือได้อย่างยั่งยืน</p>	
<p>ร่าง พ.ร.บ.อสม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>-น.ส.วิไลวัลย์ ชงสันเทียะ ประธานชมรม อสม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประธานชมรม อสม.จ.นครราชสีมา ทวงถามความคืบหน้า ร่าง พ.ร.บ. อสม. หลังเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วประเทศไปแล้วแต่เงียบ หัวใจโดนปิดกั้น เหตุติดขัดหมวด 4 ตั้ง “กองทุน อสม.”</p> <p>ด้าน นายอมรินทร์ นิมนวล ประธานชมรม อสม. แห่งประเทศไทย ให้ความเห็นว่า ตอนนี้ติดขัดอยู่กับหน่วยงาน และกระทรวงที่พิจารณาเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุน เพราะไม่ทราบว่ารัฐบาลจะเอางบประมาณจากส่วนไหนเข้ามาเติมในกองทุน อสม. และรัฐบาลนำงบประมาณที่เป็นภาษีขาบทั้งหลาย ทั้งภาษีเหล่า และภาษีบุหรี่ มาจัดสรรให้กองทุน อสม. ได้ทำงานในด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) ในทุกชุมชน ซึ่งจะทำงานสาธารณสุขมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ไม่มีค่าป่วยการ หรือไม่มีกฎหมาย อสม. ออกมา ก็ยังทำงานต่อไปได้ เพราะตั้งใจมาเป็นจิตอาสา เพียงแต่กองทุนจะช่วยให้หนุนเสริมการทำงานให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการอบรมเพิ่มศักยภาพของ อสม. ไม่ต้องรอการอบรมจาก สบส.อย่างเดียว ซึ่งไม่มีงบประมาณมากพอจะเสริมศักยภาพของ อสม.</p>	
<p>แจ้งผลพิจารณา ขอเปลี่ยนตำแหน่ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>-นพ.ภูวเดช สุระโคตร รองปลัด สธ. ปฏิบัติราชการแทนปลัด สธ. ลงนามในหนังสือเรื่อง “ขอเปลี่ยนตำแหน่งและเปลี่ยนประเภทการจ้างงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)” ส่งถึง ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 6 - 12 ลงวันที่ 29 พ.ย. 67 สารสำคัญ คือ 1.อนุมัติเปลี่ยนตำแหน่งเนื่องจากเป็นไปตามโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังที่กำหนดจำนวน 450 อัตรา และไม่อนุมัติเปลี่ยนตำแหน่ง จำนวน 19 อัตรา เนื่องจากไม่เป็นไปตามโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังในภาพรวมรายสายงาน รายเขตสุขภาพ 2.อนุมัติการเปลี่ยนประเภทการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ เป็น พกส. จำนวน 125 อัตรา โดยยุบเลิกตำแหน่งประเภทการจ้างงานเดิม และไม่อนุมัติการเปลี่ยนประเภทการจ้างงานจำนวน 3 อัตรา เนื่องจากเกินกรอบอัตรากำลังในภาพรวมรายสายงาน รายเขตสุขภาพ และให้ผู้ตรวจราชการ สธ. แจ้งหน่วยบริการดำเนินการสรรหาบุคคลเข้าเป็น พกส. และลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ ภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ</p>	
<p>เตรียมเปิดหลักสูตร ‘นักรักษาพยาบาลเฉพาะทาง’</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>-ศ.ดร.ภก.ประวีตร เจนวนรธนะกุล นายกสภากายภาพบำบัด วาระปี 2566 - 2569 เปิดเผยราชวิทยาลัยกายภาพบำบัดฯ กำลังทำ “หลักสูตรสร้างนักรักษาพยาบาลเฉพาะทางให้ครอบคลุมสาขามากขึ้น” เสริมงานบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยแบบเฉพาะโรคให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เปิดสอบวัดความสามารถปีหน้า เตรียมคุย สธ. ขอปรับเพิ่มเงินค่าตอบแทนให้นักรักษาพยาบาลหากผ่านรับรองเชี่ยวชาญเฉพาะทาง</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>นายกฯมอบนโยบายแก้ไฟป่า-ฝุ่น PM 2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, แนวหน้า, linetoday)</p> <p>- น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบนโยบายเรื่อง แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ ในการประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยภายในประเทศ ให้ มท. ใช้กลไกการทำงานของจังหวัดบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ และอปท. นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นควันได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ ให้ ก.เกษตรฯ พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตร และกรมวิชาการเกษตร ให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับทางเลือกอื่นของการเก็บเกี่ยวโดยไม่เผา พิจารณาการทำเกษตรแบบยั่งยืนในอนาคต พร้อมให้กรมอุทยานฯ และกรมป่าไม้ ดูแลรับผิดชอบในส่วนของการเผาไหม้ในพื้นที่อุทยาน</p> <p>ส่วนปัจจัยภายนอกประเทศ ให้ กต. เป็นผู้เจรจากับประเทศเพื่อนบ้านและการเร่งรัดในมาตรการ Clear sky strategy และให้ ก.พาณิชย์ และ ก.คลัง เร่งจัดทำมาตรการในการควบคุมการรับซื้อ และนำเข้าข้าวโพดจากต่างประเทศที่มีการเผาไร่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ข่าวโพต รวมถึงให้ก.ดิจิทัลฯ พัฒนาระบบตรวจจับฝุ่นควัน และระบบแจ้งเตือนประชาชน รวมถึง สธ.ให้ความสำคัญกับสุขภาพของประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่เสี่ยงด้วย ซึ่งปีที่แล้วฝุ่นลด 50% รอว่าปีนี้จะลดได้อีกก็เปอร์เซ็นต์</p> <p>ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ ได้นำโทรศัพท์ของตนที่กำลังวิดีโอคอลกับนายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.สธ. ยื่นให้กับนายกฯ เพื่อให้ นายเดชอิศม์ พูดคุยกับนายกฯ เนื่องจากนายเดชอิศม์ เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อแก้ไขปัญหาที่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาโดย นายกฯ ได้ฝากให้นายเดชอิศม์ดูแลประชาชนในพื้นที่ด้วย</p>	
<p>สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สวท.91, thaiPBS, ejan , sondhitalk, news1live, linetoday, js100, ch3)</p> <p>- สถานการณ์น้ำในพื้นที่จ.ปัตตานี ยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เข้าท่วม 4 รพ.ที่อยู่ติดแม่น้ำทั้ง 2 สาย คือแม่น้ำปัตตานี และแม่น้ำสายบุรี จนต้องมีการประกาศปิดโรงพยาบาลเป็นการชั่วคราว ได้แก่ รพ.หนองจิก รพ.ยะหริ่ง รพ.ทุ่งยางแดง และ รพ.แม่ลาน โดยนพ.อนุรักษ์ สารภาพ นพ.สสจ.ปัตตานี กล่าวว่า ทั้ง 4 รพ.ที่ต้องปิดชั่วคราว ได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจาก รพ.แล้ว และได้ตั้ง รพ.สนาม เพื่อรองรับผู้ป่วย รวมถึงส่งเจ้าหน้าที่ ทั้งหมด พยาบาลลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางเข้ามาที่รพ.ได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ป่วยชั่วคราวในสถานการณ์น้ำท่วม สถานการณ์น้ำยังคงวิกฤติต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ติดแม่น้ำรวม 7 อำเภอที่ยังคงมีระดับน้ำท่วมสูงขึ้นกว่าเมื่อวาน เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าติดตามเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- ผวจ.สตูล ได้ประกาศให้พื้นที่ อ.ควนโดน อ.ท่าแพ และ 3 ตำบลใน อ.เมือง จ.สตูล เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เขตการให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) เพื่อให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นอย่างเร่งด่วน โดยพื้นที่ อ.ละงู เป็นอีกจุดที่หนักในขณะนี้ จากฝนที่ยังตกหนัก พื้นที่รับน้ำต่อไปคือ ต.เขาขาว ขณะนี้ อบต.เขาขาว เตรียมพร้อมรับมือในพื้นที่แล้ว ด้าน พญ.อภิัญญา เพ็ชรศรี นพ.สสจ. จ.สตูล นำทีมเจ้าหน้าที่ออกให้ความช่วยเหลือ แจกยาสามัญประจำบ้าน ยาแก้ปวด น้ำกัดเท้า กับชาวบ้าน พร้อมย้ำให้เจ้าหน้าที่ อสม. เข้าพื้นที่ไปดูแลสุขภาพของผู้ประสบภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, thaiPBS, innnews, newtv, thaiPBS, linetoday, thailandplus, hfocus)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ.เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยสถานการณ์อุทกภัยทางภาคใต้อย่างมาก ล่าสุดได้มีข้อสั่งการให้ สธ.ดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้ดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งตนได้มีข้อสั่งการถึงสำนักงานเขตสุขภาพที่ 11 และ 12 รวมถึงสสจ.พื้นที่ประสบภัย ให้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่หรือจุดบริการสำรองและแจ้งให้ประชาชนทราบ ประสานการจัดหายานพาหนะทั้งรถหรือเรือ กรณีจำเป็นต้องอพยพผู้ป่วยในไปยังรพ.รับส่งต่อ สื่อสารความเสี่ยงในการป้องกันภัยจากน้ำ และให้เฝ้าระวังโรคที่มากับน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง โดย นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.สธ. ได้ลงพื้นที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ เพื่อติดตามสถานการณ์และดูแลความพร้อมระบบสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย.ที่ผ่านมา</p> <p>ขณะนี้มียุทธศาสตร์ 5 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีผู้เสียชีวิตสะสม 4 ราย จากน้ำท่วม 3 ราย และไฟดูด 1 ราย สถานพยาบาลได้รับผลกระทบ 7 แห่ง ได้แก่ จ.สงขลา 3 แห่ง คือ รพร.นาทวี, รพ.จะนะ และ รพ.เทพา จ.ปัตตานี 4 แห่ง คือ รพ.โคกโพธิ์, รพ.ยะหริ่ง, รพ.ทุ่งยางแดง และ รพ.หนองจิก จำนวนนี้ปิดบริการ 2 แห่ง คือ รพ.ยะหริ่ง ย้ายไปให้บริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิในตลาคะหริ่ง และย้ายผู้ป่วยไป รพ.ยะรัง 5 ราย รพ.ปัตตานี 3 ราย ส่วน รพ.หนองจิก มีน้ำท่วมเข้าหอผู้ป่วยและห้องฉุกเฉิน ได้ย้ายผู้ป่วย 18 รายมาที่ รพ.ปัตตานีด้วยรถทหาร 17 ราย และกลับบ้านได้ 1 ราย อีก 5 แห่งที่เหลือเปิดบริการได้ตามปกติ</p> <p>ส่วนการดูแลด้านสาธารณสุข มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จัดทีมดูแลเยียวยาจิตใจ (MCATT) ตั้งศูนย์พักพิง 47 แห่ง ที่ยะลา นราธิวาส แห่ง สงขลา รองรับคนได้ 4,500 คน เข้าพักแล้ว 2,217 คน ให้การดูแลกลุ่มเปราะบางแล้ว 1,664 ราย สนับสนุนเวชภัณฑ์เป็นยารักษา น้ำกัดเท้า 1,600 หลอด และยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย 5,650 ชุด</p> <p>ด้านนายเดชอิศม์ได้ลงพื้นที่ในภาคใต้ เพื่อรับทราบสถานการณ์จริงและให้กำลังใจประชาชน พบว่าระบบสาธารณสุขมีความพร้อมอย่างดี เช่นที่สงขลา ได้ออกเยี่ยมบ้าน 2,934 หลัง แจกยา 2,322 ชุด ออกให้สูขศึกษา 3,567 ราย ตรวจรักษา 685 ราย ประเมินสุขภาพจิต 1,101 ราย ส่งต่อรักษายังรพ. 10 ราย โดยวันนี้เทศบาลนครหาดใหญ่มีการประกาศยกระดับพื้นที่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นธงแดงทั้งหมด จึงได้กำชับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เร่งดูแลช่วยเหลือประชาชนแล้ว</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, pptvhd36, linetoday)</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. สั่งติดตามสถานการณ์ น้ำท่วมพื้นที่ภาคใต้ 5 จังหวัด มอบหมาย นพ.สฤกษ์เดช เจริญไชย ผอ.กองสาธารณสุขฉุกเฉิน เป็นประธานประชุมทางไกลเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ครั้งที่ 34/2567 ออก 8 ข้อสั่งการ ย้ำป้องกันรพ. หากปิดชั่วคราว จัดทีมแพทย์เคลื่อนที่ ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางไปศูนย์อพยพ จัดพาหนะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสู่รพ.รับส่งต่อ ให้สสจ.นครศรีธรรมราชเฝ้าระวังสถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซิส ให้สสจ.ปัตตานีประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมให้กับ รพ.ทุ่งยางแดง และกำหนดเกณฑ์อพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในไปยัง รพ.ปัตตานี ให้สสจ.สงขลา เฝ้าระวังผลกระทบต่อรพ.หาดใหญ่และรพ.สงขลา ให้สสจ.ยะลา ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีมีการเปิด-ปิดบริการของสถานพยาบาลนอกสังกัด สธ. และแจ้งให้ประชาชนรับทราบถึงการจับบริการทดแทน และให้สสจ.นราธิวาส ประสานไปยัง อบจ. กรณี รพ.สต.ปิดให้บริการ 13 แห่ง เพื่อสื่อสารข้อมูลการเข้ารับบริการของประชาชนในพื้นที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, linetoday, mcot)</p> <p>-นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะผอ.ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม (ศบข.) สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งช่วยเหลือประชาชนชาวใต้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยเฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา ทั้งนี้ ให้ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขติดตามข้อมูลการป้องกันรพ.เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้ป่วย</p> <p>- กรมบัญชีกลางได้อนุมัติขยายวงเงินทรองราชการแก่ จ.สงขลา และจังหวัดที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ประกอบด้วย จ.นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช รวม 6 จังหวัด อีกจังหวัดละ 50 ล้านบาท จาก 20 ล้านบาท รวมเป็น 70 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยให้ผจว. สามารถใช้งบประมาณช่วยเหลือประชาชนได้ทันต่อกับสถานการณ์</p>	
<p>สธ.จัดทีมแพทย์ดูแลรักษา "พระ-ผู้แสวงบุญ" ในดินแดนพุทธภูมิ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ newtv</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เปิดเผยว่า ช่วงวันที่ 28 พ.ย. - 3 ธ.ค.67 ตนพร้อมด้วย นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์ ผู้บริหารและผู้เฝ้าติดตามการดำเนินงาน รวม 14 คน ได้เดินทางไปยังสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เพื่อติดตามประเมินผล รวมถึงส่งเสริมประสิทธิภาพและความยั่งยืนในการดำเนินงาน "โครงการดูแลรักษาผู้ป่วยพระภิกษุและผู้แสวงบุญชาวพุทธในสถานพยาบาลของวัดไทยในดินแดนพุทธภูมิ ระหว่างเทศกาลแสวงบุญของชาวพุทธ ประจำปีงบประมาณ 2568" ซึ่งกรมการแพทย์ ได้จัดทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ไปประจำ ณ รพ.พระพุทธเจ้า วัดไทยพุทธคยา, สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สาธารณรัฐอินเดีย และสถานพยาบาลอโรคยาศาลินิก วัดไทยลุมพินี สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณร พุทธศาสนิกชน ในช่วงเทศกาลแสวงบุญของพุทธบริษัทชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างครบถ้วน โดยในช่วงเดือนพ.ย.67 - มี.ค.68 มีการจัดทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เกสัชกร ทันตแพทย์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และแพทย์แผนไทย จำนวน 60 คน ไปปฏิบัติงานจำนวน 6 รุ่น รุ่นละ 3 ทีม ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 ข้อมูลการให้บริการล่าสุดในปีงบประมาณ 2567 (2 พ.ย.66 - 16 ก.พ.67) ให้การดูแลรวม 1,595 ราย แบ่งเป็น พระภิกษุ/ภิกษุณี/สามเณร/แม่ชี 804 ราย และผู้แสวงบุญชาวพุทธ 791 ราย โรคที่ให้บริการสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ ร้อยละ 46.33 โรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ร้อยละ 12.23 โรคระบบทางเดินอาหาร ร้อยละ 10.72 การตรวจสุขภาพ ร้อยละ 10.53 และโรคผิวหนัง ร้อยละ 4.89</p>	
<p>กรมอนามัยแนะสุขอนามัยสำหรับ 'คาเฟ่สัตว์เลี้ยง'</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, hfocus, กรมประชาสัมพันธ์, thaiPR.net)</p> <p>-นายแพทย์ธิดี แสงธรรม รองอธิบดีกรมอนามัย แนะนำ 5 แนวทางปฏิบัติตามสุขอนามัย สำหรับคาเฟ่สัตว์เลี้ยง เน้นย้ำแยกสถานที่ปรุง ประกอบอาหาร และบริเวณที่จำหน่ายอาหาร แยกบริเวณเลี้ยงสัตว์ให้เป็นสัดส่วน ดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง ทำความสะอาดสัตว์และมีการฆ่าเชื้อคอกสัตว์ พนักงานที่มีการสัมผัสสัตว์เลี้ยงต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์ ,linetoday)</p> <p>-รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ ชี้แจงกรณีข่าว ยืนฉีดยาน้ำ ระงับกล้ามเนื้ออึ้งเชิงกรานอ่อนแรง สมองจดจำผีเมื่อได้ยินเสียงน้ำ ว่า เป็นข่าวปลอม ไม่มีการยืนยันทางวิชาการทางการแพทย์ว่า เป็นสาเหตุทำให้เกิดกล้ามเนื้ออึ้งเชิงกรานอ่อนแรง และการอ้างถึงว่า สมองจดจำการฉีดยาน้ำก็เป็นการอนุมานเทียบเคียงจากการศึกษาอื่นที่ไม่ได้เป็นการศึกษาจากสาเหตุการยืนปัสสาวะขณะอาบน้ำโดยตรง อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะชาวต่างชาติบางคน ได้ออกมาสนับสนุนให้ผู้หญิงปัสสาวะในขณะที่อาบน้ำ เนื่องจากน้ำอุ่นสามารถผ่อนคลายกล้ามเนื้อหูรูดและลดแรงกดทับในกระเพาะปัสสาวะ ซึ่งว่ากันว่ามิประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่มีคำแนะนำห้ามปัสสาวะในขณะที่แช่อ่างอาบน้ำ เนื่องจากน้ำอุ่นเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแบคทีเรียและเชื้อรา จะทำให้แบคทีเรียเข้าสู่ท่อปัสสาวะ อาจเพิ่มความเสี่ยงติดเชื้อในท่อปัสสาวะได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot</p> <p>-มีข้อมูลเท็จเกี่ยวกับวัคซีน DTaP เผยแพร่ทาง Instagram และ Facebook ในต่างประเทศ โดยอ้างว่าการฉีดวัคซีน DTaP เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคคอตีบ โรคไอกรน และโรคบาดทะยัก ให้กับทารกเป็นอันตราย เพราะเพิ่มความเสี่ยงการเสียชีวิตด้วยโรคไหลตาย หลักฐานมาจากข้อมูลในฉลากวัคซีน DTaP ที่ระบุว่าโรคไหลตายในทารก เป็นหนึ่งในอาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีน DTaP นั้น ข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขสหรัฐฯ ยืนยันไม่พบวัคซีน DTaP เกี่ยวข้องกับโรคไหลตายในทารก</p>	
<p>เริ่มฉีดวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ ป้องกันมะเร็ง ป.5 ธ.ค. นี้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot</p> <p>-ที่ประชุม บอร์ด สปสช. มีมติรับทราบความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 9 สายพันธุ์ เพื่อเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับเด็กหญิง ป.5 โดยจะทยอยส่งมอบวัคซีนฯ ให้ครบ 773,500 โดส ในปีนี้ และกำหนดเริ่มฉีดวัคซีนให้กับเด็กหญิง ป. 5 ในเดือนธ.ค. 67 จ.ปทุมธานี เป็นที่แรก และขยายไปทั่วประเทศ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนม.ค.68</p>	
<p>‘สมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ 17’ บรรลุ 2 นโยบายฯ สร้างเศรษฐกิจยุคใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, thai บ้านเมือง, tabloid, linetoday, thecoverage, thailandplus)</p> <p>- วันสุดท้ายของงาน สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 17 สมาชิกกว่า 3,000 ชีวิต ให้การรับรอง 2 ระเบียบวาระ ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. พลิกโฉมกำลังคนเพื่อสังคมสุขภาวะ 2. การท่องเที่ยวแนวใหม่ สุขภาวะและเศรษฐกิจไทยยั่งยืน โดยผู้แทนหน่วยองค์กรและภาคีเครือข่ายต่างพร้อมใจกันกล่าวถ้อยแถลงสนับสนุนการขับเคลื่อนทั้ง 2 ระเบียบวาระ ให้เกิดรูปธรรมต่อไป ซึ่งทั้ง 2 ระเบียบวาระที่ ได้ผ่านกระบวนการทำงานมาเป็นเวลากว่า 11 เดือน มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในระดับต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและพื้นที่ เพื่อหาฉันทมติต่อร่างข้อเสนอในเบื้องต้นไปแล้วกว่า 26 ครั้ง คิดเป็นระยะเวลาการทำงานรวมกันกว่า 7,000 ชั่วโมง ผ่านการมีส่วนร่วมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐ ภาคประชาชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จนสามารถบรรลุเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาธารณะได้ตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และในตอนท้ายของการประชุมมีการประกาศ 2 ระเบียบวาระที่จะเข้าสู่การพิจารณาในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ซึ่งจะจัดในเดือน ก.ค. 2568 จำนวน 2 ประเด็น คือ 1. การสร้างโอกาสและมูลค่าร่วมใน silver economy 2. การเข้าถึงและการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างมีส่วนร่วมและสร้างสรรค์ 	
<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, บางกอกทูเดย์)</p> <p>-นายสาริษฐ์ สิทธิเสรีชน เจ้าของเพจมนุษย์คว้น ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้บุหรีไฟฟ้า แสดงความไม่เห็นด้วยต่อการที่บุคลากรทางการแพทย์และองค์กรสาธารณสุขบางส่วนยังยืนยันว่าบุหรีไฟฟ้าเป็นอันตรายและคัดค้านการทำให้ถูกกฎหมาย โดยระบุว่า ข้อมูลดังกล่าวล้าสมัย และงานวิจัยทั่วโลกชี้ว่าบุหรีไฟฟ้ามีอันตรายน้อยกว่าบุหรีมวน การห้ามบุหรีไฟฟ้าไม่เพียงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล แต่ยังส่งผลให้ผู้สูบบุหรีเดิมกลับไปสูบบุหรีมวนที่อันตรายกว่า อีกทั้งยังสร้างตลาดมืดที่ทำให้เยาวชนเข้าถึงบุหรีไฟฟ้าได้ง่ายขึ้น เรียกร้องให้รัฐสภาพทวนนโยบายบุหรีไฟฟ้าอย่างเร่งด่วน โดยใช้ข้อมูลวิทยาศาสตร์และงานวิจัยจากต่างประเทศมาประกอบการกำหนดนโยบาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>-เสนอบทความ ขณะนี้มีการตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับประเทศไทย โดยมีการสรุปออกมา 3 แนวทาง คือ 1.แบนบุหรี่ไฟฟ้าเหมือนปัจจุบัน 2.อนุญาตนำเข้าเฉพาะ HTP (ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบร้อน) และสุดท้ายคือการยกเลิกกฎหมายแบนบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งคาดว่า จะมีการนำเข้าอภิปรายในที่ประชุมเร็ว ๆ นี้ จึงเกิดคำถามว่า ประเทศไทยมีความพร้อมสำหรับการปลดล็อกบุหรี่ไฟฟ้าจริงหรือ</p> <p>ศูนย์ความรู้เพื่อป้องกันการแทรกแซงนโยบายจากบริษัทบุหรี่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนา ประเด็นผลกระทบจากเปิดเสรีบุหรี่ไฟฟ้าในต่างประเทศ พร้อมด้วยบทเรียนสำหรับประเทศที่ยกเลิกการห้ามขายและประเทศ ที่ให้ขายได้ แต่ควบคุมมาตรฐานบุหรี่ไฟฟ้า และการแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบโดยบริษัทยาสูบ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญจาก หลากหลายภาคส่วน ทั้งองค์การอนามัยโลก จากสำนักเลขานุการอนุสัญญาควบคุมยาสูบ และผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกา ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล และให้ความเห็นว่าประเทศไทยยังไม่พร้อมสำหรับการปลดล็อก เนื่องจากต้องใช้งบประมาณและ ทรัพยากรคนจำนวนมาก พร้อมฝากให้รัฐบาลไทยเข้มแข็ง อย่าหลงกลบริษัทยาสูบ ให้คำนึงถึงสุขภาพของประชาชนมากกว่า กำไร มากกว่าภาษีที่มาจากภาษียาสูบและบุหรี่ไฟฟ้า เพราะบริษัทบุหรี่เขามองถึงกำไร ไม่ได้มองถึงสุขภาพของประชาชน</p> <p>ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกิจ ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลเพื่อการไม่สูบบุหรี่ เล่าว่า ประเทศไทยตกเป็นเป้าหมายของ บริษัทบุหรี่ไฟฟ้าข้ามชาติ เนื่องจากมีกำลังการซื้อและเป็นผู้นำในอาเซียน หากเข้าสู่ตลาดประเทศไทยได้จะสามารถขยายการ จำหน่ายไปยังประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนต่อไป มองว่าถ้าปลดล็อกจะเป็นเหมือนกับการระบาด ประเทศไทยรับมือไม่ไหว แน่นนอน</p>	
<p>หมอมูมู" เปิดวิธีคำนวณ ค่าแอลกอฮอล์ในเลือด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Tnews</p> <p>-หมอมูมู" หรือ รศ.นพ. วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี ได้ออกมาโพสต์ สูตรคำนวณค่าระดับแอลกอฮอล์ในเลือด เพื่อหาค่าระดับ แอลกอฮอล์ในเลือดย้อนกลับในขณะเกิดเหตุได้ ยกตัวอย่าง ผลตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดหลังเกิดเหตุ 7 ชั่วโมง ค่าที่ได้เท่ากับ 29 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ คำนวณย้อนกลับ ณ ช่วงเวลาที่เกิดเหตุตามสูตร จะได้เท่ากับ 144.5 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ถือว่าสูง มากและอาจทำให้เกิดอาการเมาสุราที่รุนแรงได้ ทั้งนี้ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความถูกต้องอีกครั้ง ซึ่งการตรวจระดับ แอลกอฮอล์ในเลือด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แนะนำให้ตรวจภายใน 4 ชั่วโมง (หาก เกิน 6 ชั่วโมงปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดจะลดลงต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด 50 mg%)</p>	
<p>มทกรมสุขภาพไทย-จีน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>-นายกร ทัพพะรังสี นายกสมาคมมิตรภาพไทย-จีน แดงจัดงาน "มทกรมอุตสาหกรรมสุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ) และการประชุมสัมมนาปี 2025" เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ศูนย์แสดง สินค้าชามาเนีย พลาซ่า บางนาตราด จ.สมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 25-30 เมษายน 2568 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมสุขภาพ มีนายจาง เฟิงลู่ รมว.สาธารณสุขสาธารณสุขประชาชนจีนนำคณะ ร่วมแถลงครั้งนี้ด้วย</p>	
<p>กทม.เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าระบาด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, sondhitalk, news1live)</p> <p>-สำนักอนามัย กทม. ออกประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังหลังจากได้รับแจ้งรายงานผลการตรวจยืนยันพบเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัข บ้า จากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ บริเวณศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ซอย อ่อนนุช 86 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. โดยได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงรวม 728 คน และจับสุนัขจรจัดออกจากพื้นที่ เพื่อ กักเฝ้าระวังอาการของโรคพิษสุนัขบ้า 51 ตัว พร้อมกันนี้ ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์แก่ชุมชนข้างเคียง รวม 104 ตัว รวมทั้งสร้างความเข้าใจและสื่อสารความเสี่ยงให้แก่ประชาชนในพื้นที่รัศมี 5 กม.ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์จรจัดใน พื้นที่โดยเด็ดขาด พร้อมจัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุกและเชิงรับ สำหรับคนและสัตว์เลี้ยงฟรี วันที่ 23-29 พ.ย. ใน พื้นที่การระบาด เตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการดูแลสัตว์เลี้ยง ไม่ให้สัมผัสกับสัตว์อื่นที่ต้องสงสัย หากสัตว์มีอาการ ผิดปกติหรือพบสัตว์มีพฤติกรรมเปลี่ยนไป เช่น กระวนกระวาย กัดไม่เลือก ขากรไรกร้าง น้ำลายฟูมปาก ติดต่อ 1555 (24 ชม.)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ลอบขมย้ายขยะปนเปื้อนสารเคมี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน</p> <p>-นายสุรินทร์ สิ้นรัตน์ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จ.ระยองเปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากพลเมืองดี มีการฝังกลบขยะโรงงานสงสัยปนเปื้อนสารเคมี ห่างจากถนนบายพาส 36 ประมาณ 300 เมตร ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง จึงรายงานนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าระยอง พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ล่าสุดเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรม จ.ระยอง เข้าตรวจสอบ พื้นที่ดังกล่าวเป็นของเอกชนรายหนึ่ง อาชีพรับทำความสะอาดโรงงานอุตสาหกรรม และพบถุงบิ๊กแบ็กขนาดใหญ่มีใยแก้วสีเหลือง โคมทนความร้อน ถูกรองฝุ่นในขบวนการหลอมเหล็ก เป็นสารก่อมะเร็งและเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม โดยขยะดังกล่าวมาจากในนิคมอุตสาหกรรมชื่อดังแห่งหนึ่งใน จ.ชลบุรี นำมาฝังกลบในพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งผิดกฎหมาย พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ร.บ.โรงงาน</p>	
<p>WHO เรียกร้องทั่วโลก ยกเว้นการเฝ้าระวังไข้หวัดนก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>-องค์การอนามัยโลก เรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ยกเว้นการเฝ้าระวังไข้หวัดนกให้เพิ่มมากขึ้น หลังจากพบกรณีการติดเชื้อในเด็กในสหรัฐอเมริกา ซึ่งแม้ว่าสถานการณ์การระบาดจะไม่รุนแรงมาก แต่ทุกประเทศต้องมีการเฝ้าระวังที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น ทั้งในนกป่า นกในฟาร์ม และสัตว์ที่รู้ว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ซึ่งรวมถึงหมูและโคนมด้วย</p> <p>CDC ระบุว่า จนถึงขณะนี้ รวมถึงเคสเด็กล่าสุด มีการรายงานการติดเชื้อ H5 ในมนุษย์ทั้งหมด 55 รายในสหรัฐอเมริกา ในปี 2024 โดย 29 รายอยู่ในแคลิฟอร์เนีย โดยผู้ป่วยเกือบทั้งหมด ยกเว้นเพียง 2 คน มีการสัมผัสกับสัตว์ที่ติดเชื้อ อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบหลักฐานการติดเชื้อจากคนสู่คน แต่จะต้องมีการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง</p>	